

Số: **63** /KH-VHTTDL

Yên Bái, ngày **11** tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 60/KH-VHTTDL
ngày 20/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19
của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021; Công văn số 1246/UBND-VX ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 60/KH-VHTTDL ngày 20/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19 của Ngành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bám sát các chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đề cao vai trò, trách nhiệm của trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm 2021.

2. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao tại nhà để nâng cao sức đề kháng. Trường hợp có liên hệ dịch tễ hoặc các biểu hiện nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương theo quy định. Kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn các địa phương về quản lý khách du lịch đến địa phương, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người như Karaoke, rạp chiếu phim khu vui chơi, giải trí, tại các lễ hội...; hướng dẫn tổ chức việc cưới, việc tang đảm bảo văn minh, gọn nhẹ, giảm tối đa quy mô và thời gian tổ chức trong thời gian dịch bệnh.

